



สารครูตาสตร

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำ MOU กับ 13 โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ระหว่างคณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงนาม กับผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง




โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

- หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- หลักสูตรที่ 2 : การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
- หลักสูตรที่ 3 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร (อาคาร 19) คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“อบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา”



คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการการสัมมนา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 579 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีณี จุฑาโพบมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัครศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการบริการวิชาการ”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดี รักษาการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการระยะที่ 1 และเปิดโครงการระยะที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“นาฏยประดิษฐ์ครั้งที่ 9”



สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดแสดงผลงานวิจัยนาฏการ 60 นาฏยประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 โดยนักศึกษานาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“ค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”

โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จัดโดย นักศึกษาชมรมแบ่งปันปันรัก ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานจิตอาสา พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับโรงเรียน และชุมชน การวางแผน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีแก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปะต๋อพิทยา ตำบลปราชัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



ปรัชญา

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”